

วิทยานิพนธ์เรื่อง	ปัญหากฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย: ศึกษากรณีเหตุหลุดพ้นจากความรับผิดของผู้ประกอบการและกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ	สินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ปัญหากฎหมาย
นักศึกษา	สุภัจฉริ ชิตชอบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2561

### บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 บัญญัติขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยนำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้น ได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าจะความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม มีผลให้ผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า

จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่า บทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีการกำหนดเงื่อนไขไม่ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการหลุดพ้นจากความรับผิดได้ ซึ่งอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยปัญหาเหล่านั้น ได้แก่ การใช้หลักความพึงคาดหมายได้ของผู้บริโภคมาเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพียงหลักเดียว การบัญญัติให้อำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นสินค้าบางชนิดไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายนี้ การยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการตามมาตรา 7 การตีความขอบเขตความรับผิดต่อความเสียหายต่อจิตใจที่มีเงื่อนไขเรื่องความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยแล้วมีผลต่อจิตใจ การแจ้งผู้บริโภคให้รู้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหลักอื่นๆควบคู่ไปกับหลักความพึงคาดหมายได้ของผู้บริโภค เพิ่มเติมเงื่อนไขที่รัดกุมมากขึ้นใน

บทบัญญัติที่เป็นเหตุลดพ้นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการบางประการ และเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางของรัฐในการพิสูจน์สินค้าภายใต้ลักษณะที่เป็นธรรม รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหาย เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เป็นธรรมและรวดเร็ว